

คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

1. ความสอดคล้อง

- 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่ 3 การเกษตร
  - แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้นำมาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

3. วัตถุประสงค์

- 3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP
- 3.2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร (ยกเว้น ข้าว) จำนวน 15,000 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือพื้นที่ทั่วไปที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาด

#### 4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

- 1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP
- 2) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้นผลิตพืชที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ขนุน มะพร้าว กัลย สับปะรด มะขาม เงาะ น้อยหน่า และส้มโอ เป็นต้น)
- 3) พื้นที่ในการผลิต พิจารณาจากพื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

#### 5.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

##### 5.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการแล้วดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ตามหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP” โดยเจ้าหน้าที่เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มาก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วต้องมีความรู้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรได้ และหากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินงานโครงการในพื้นที่ต่อไปได้ (จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน) รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนเจ้าหน้าที่เป้าหมาย ตามภาคผนวก ตารางที่ 1 และ 5 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมจัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2567 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

#### 5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 15,000 ราย

##### 5.2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 15,000 ราย

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP พืช ได้

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ และ/หรือร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการ

ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกร พร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างหรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร เป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 วัน โดยรายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” และจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ตามภาคผนวก ตารางที่ 2 และ 5 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมจัดทำรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2567 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

#### 5.2.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 15,000 ราย/แปลง

ให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร จัดทำแผนออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แล้วจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกรายเพื่อออกให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 2 วัน โดยให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรม 5.2.1 ของโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามภาคผนวก ตารางที่ 3

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2567 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

#### 5.2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 15,000 ราย

เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอและ/หรือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แล้วจัดประชุมรับฟังความเห็นเพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งการสนับสนุนให้เน้นในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร มีการดำเนินการร่วมกัน และแนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและ/หรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบนด์/โลโก้สินค้า การทำ QR-Code แนะนำประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ของกลุ่ม ประสานเชื่อมโยงกับตลาดในขั้นต้นได้ เป็นต้น โดยเกษตรกรเป้าหมายทุกรายต้องได้รับการสนับสนุนข้างต้นอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ รายละเอียดตามภาคผนวก ตารางที่ 4

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปผลการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2567 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

### 5.3 พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

5.3.1 กิจกรรมประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับกรม)

เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานด้านส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร กับหน่วยงานด้านการตรวจสอบรับรองของกรมวิชาการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืช) พร้อมทั้งกำกับการทำงานระดับหน่วยงานส่วนกลางและเขต เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 2 ครั้ง

5.3.2 กิจกรรมประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต)

เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการในระดับหน่วยงานในภูมิภาค จำนวน 6 เขต/คณะ เพื่อกำกับการทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ รายงานผล วิเคราะห์แก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ ในการจัดประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร จำนวน 2 ครั้ง และจัดทำแผนออกติดตามกำกับการทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหาการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และทำการวิเคราะห์จัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

### 5.4 เพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

5.4.1 กิจกรรมขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่มตามระบบมาตรฐาน GAP's Internal Control Systems : ICS

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project และตามแบบฟอร์มแผนการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตามระบบมาตรฐาน GAP Internal Control System : ICS ปี 2567 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ ร่วมกับจังหวัดที่มีศักยภาพ ในการคัดเลือกกลุ่ม

เกษตรกรเพื่อกำหนดเป็นจุดขยายผลของเขต โดยปฏิบัติการครบถ้วน ตามขั้นตอนกระบวนการ GAP's Internal Control Systems : ICS จำนวน 7 ขั้นตอน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดของกลุ่มได้ สสท. ละ 1 กลุ่ม

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และจัดทำข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตามระบบมาตรฐาน GAP Internal Control System : ICS ปี 2567 พร้อมทั้งสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

#### 5.4.2 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร GAP

จัดทำแผนปฏิบัติงาน ในระบบ E-project เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการผลักดันสินค้าเกษตร GAP เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสร้างช่องทางการรับซื้อผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป

### **5.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์**

#### 5.5.1 จัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป

### **5.6 บริหารจัดการโครงการ**

#### 5.6.1 ประเมินสถานการณ์ ติดตามความก้าวหน้า ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

เพื่อการพัฒนางานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการ และทำการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบต่อไป



## 8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

### 8.1 ผลผลิต (output)

- เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 15,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

### 8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

- เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง

### 8.3 ตัวชี้วัด

**เชิงปริมาณ** - เกษตรกรเป้าหมาย 15,000 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

**เชิงคุณภาพ** - เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP

- เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

## 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)

เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกร มีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้เกิดตลาดและช่องทางจำหน่ายสินค้า GAP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

## 10. การประเมินผลโครงการ (ต้องระบุ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างไร เมื่อใด)

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** - เกษตรกรเป้าหมาย 15,000 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP ประเมินผลโดยการรายงานผลการจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงานตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ต้องจัดทำสรุปผลและรายงานหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทราบ ภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้ ไม่เกินเดือนมีนาคม 2567

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** - เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ประเมินผลโดยการรายงานผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องจัดทำสรุปผลและรายงานหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

- สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ประเมินผลโดยการจัดเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิต และบันทึกข้อมูลลงในระบบ GAP online ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง ตัดยอดข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2567 และวันที่ 31 สิงหาคม 2567

## 11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

2. นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

3. นางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

4. นางสาวณัฐรวิวัฒน์ จินตานภาพร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

---



ภาคผนวก

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP

1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

ตารางที่ 1 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP”

เรื่อง	ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม	วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ
1. แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ชั่วโมง	ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2. บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาเกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP	0.5 ชั่วโมง	ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
3. ระบบ DOAE GAP Online และการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)	1.5 ชั่วโมง	ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
4. หลักการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช	1.5 ชั่วโมง	ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การตลาดสินค้าเกษตร GAP	1.5 ชั่วโมง	ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองแปลงผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP (พีช)	3 ชั่วโมง	วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ (สวพ.เขต)
7. แบบประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม	2 ชั่วโมง	แบ่งกลุ่ม วิทยากรจาก - ผู้แทนจังหวัด/อำเภอ - ผู้แทน สวพ.เขต/ศวพ.จังหวัด ในพื้นที่
8. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการสรุปผล	1 ชั่วโมง	เจ้าหน้าที่เขต/จังหวัด/อำเภอ
9. ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	6 ชั่วโมง	วิทยากรจาก สวพ.เขต/ศวพ.จังหวัด ในพื้นที่

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

## 2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 15,000 ราย

ตารางที่ 2 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP”

เรื่อง	ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม	วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ	1 ชั่วโมง	ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอในพื้นที่
2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ที่ ปรึกษาเกษตรกร	1 ชั่วโมง	ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอในพื้นที่
3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร (GAP)	2 ชั่วโมง	- วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. หลักเกณฑ์และแนวทางการ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและ การตรวจรับรองของหน่วยตรวจ รับรอง ตามระบบมาตรฐาน GAP	2 ชั่วโมง (ชนิดสินค้าเกษตร ตามเป้าหมาย ของแต่ละพื้นที่)	แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. ศึกษาดูงานด้านการผลิตและ การตลาดสินค้าเกษตร GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช	4 ชั่วโมง	แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่
6. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและแนว ทางการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป	2 ชั่วโมง	แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอผลโดย - ตัวแทนเกษตรกร - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอในพื้นที่

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 15,000 ราย/แปลง  
ตารางที่ 3 ร่าง “แนวทางการออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น”

เรื่อง/ขั้นตอน	รายละเอียดเพิ่มเติม	ช่วงดำเนินการ
1. จัดทำประเด็นการให้คำปรึกษา	ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP	เดือนพฤศจิกายน 2566
2. จัดทำแผนออกให้คำปรึกษา เกษตรกรเป้าหมาย	ตามชนิดสินค้าพืช ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ของแต่ละพื้นที่	เดือนพฤศจิกายน 2566
3. ออกให้คำปรึกษาแนะนำ เกษตรกรตามแผน		เดือนธันวาคม 2566 – พฤษภาคม 2567
4. ติดตามและตรวจประเมิน แปลงเบื้องต้น	เน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกร มีปัญหา/ดำเนินการไม่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP	เดือนธันวาคม 2566 – พฤษภาคม 2567
5. สรุปผลและส่งใบสมัคร เกษตรกรให้หน่วยตรวจรับรอง		เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2567
6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE GAP Online		เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 15,000 ราย  
ตารางที่ 4 ร่าง “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตสินค้าเกษตร GAP”

เรื่อง/ขั้นตอน	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร	เน้นเกษตรกรเป้าหมายที่มีการรวมกลุ่ม
2. ประชุมรับฟังความเห็น ความต้องการ และ แนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเป้าหมาย	เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรให้เป็นเครือข่าย
3. จัดทำแผนและดำเนินการให้การสนับสนุน ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย	การสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ/หรือของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรของ เกษตรกร เป็นต้น
4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการพัฒนา ครั้งต่อไป	

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถ่วงจ่ายภายในกลุ่มและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสม  
ของพื้นที่

ตารางที่ 5 เป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2567

สสก.	ลำดับ	จังหวัด	เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2567			
			ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน GAP			เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา มาตรฐาน GAP (คน)
			แปลงใหญ่ (ราย)	แปลงทั่วไป (ราย)	รวม (ราย)	
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	1	กรุงเทพมหานคร		13	13	1
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	2	ชัยนาท	4	20	24	1
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	3	นนทบุรี		38	38	2
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	4	ปทุมธานี	4	13	17	1
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	5	พระนครศรีอยุธยา	1	69	70	3
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	6	ลพบุรี	45	70	115	6
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	7	สระบุรี	6	67	73	3
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	8	สิงห์บุรี	5	35	40	2
สสก.ที่ 1 ชัยนาท	9	อ่างทอง	9	19	28	1
<b>รวม สสก.ที่ 1 ชัยนาท</b>			<b>74</b>	<b>344</b>	<b>418</b>	<b>20</b>
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	1	กาญจนบุรี		210	210	5
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	2	นครปฐม		170	170	5
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	3	ประจวบคีรีขันธ์	62	342	404	7
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	4	เพชรบุรี	28	55	83	3
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	5	ราชบุรี	139	406	545	8
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	6	สมุทรสงคราม	35	25	60	3
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	7	สมุทรสาคร		71	71	3
สสก.ที่ 2 ราชบุรี	8	สุพรรณบุรี		10	10	1
<b>รวม สสก.ที่ 2 ราชบุรี</b>			<b>264</b>	<b>1,289</b>	<b>1,553</b>	<b>35</b>

สสก.	ลำดับ	จังหวัด	เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2567			
			ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน GAP			เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา มาตรฐาน GAP (คน)
			แปลงใหญ่ (ราย)	แปลงทั่วไป (ราย)	รวม (ราย)	
สสก.ที่ 3 ระยอง	1	จันทบุรี	114	131	245	6
สสก.ที่ 3 ระยอง	2	ฉะเชิงเทรา	31	51	82	3
สสก.ที่ 3 ระยอง	3	ชลบุรี	12	73	85	3
สสก.ที่ 3 ระยอง	4	ตราด		40	40	2
สสก.ที่ 3 ระยอง	5	นครนายก	60	61	121	4
สสก.ที่ 3 ระยอง	6	ปราจีนบุรี		104	104	4
สสก.ที่ 3 ระยอง	7	ระยอง	5	95	100	4
สสก.ที่ 3 ระยอง	8	สมุทรปราการ		25	25	2
สสก.ที่ 3 ระยอง	9	สระแก้ว	30		30	2
<b>รวม สสก.ที่ 3 ระยอง</b>			<b>252</b>	<b>580</b>	<b>832</b>	<b>30</b>
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	1	กาฬสินธุ์		132	132	4
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	2	ขอนแก่น	392	214	606	10
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	3	ชัยภูมิ	171	161	332	7
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	4	นครพนม	36	90	126	4
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	5	นครราชสีมา	20	243	263	6
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	6	บึงกาฬ	15	39	54	3
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	7	บุรีรัมย์		244	244	6
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	8	มหาสารคาม	92	128	220	6
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	9	มุกดาหาร		42	42	2
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	10	ยโสธร	10	49	59	3
สสก.ที่ 4 ขอนแก่น	11	ร้อยเอ็ด	5	26	31	2

สสค3.	ลำดับ	จังหวัด	เป้าหมาย				เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา มาตรฐาน GAP (คน)
			โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2567			รวม (ราย)	
			ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน GAP				
แปลงใหญ่ (ราย)	แปลงทั่วไป (ราย)	รวม (ราย)					
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	12	เลย	15	42	57	3	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	13	ศรีสะเกษ	338	539	877	12	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	14	สกลนคร	30	40	70	3	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	15	สุรินทร์	20	204	224	6	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	16	หนองคาย	28	85	113	4	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	17	หนองบัวลำภู	85	65	150	5	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	18	อำนาจเจริญ		30	30	2	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	19	อุดรธานี	87	160	247	6	
สสค.ที่ 4 ขอนแก่น	20	อุบลราชธานี	150	80	230	6	
<b>รวม สสค.ที่ 4 ขอนแก่น</b>			<b>1,494</b>	<b>2,613</b>	<b>4,107</b>	<b>100</b>	
สสค.ที่ 5 สงขลา	1	กระบี่	31	119	150	6	
สสค.ที่ 5 สงขลา	2	ชุมพร	33	580	613	12	
สสค.ที่ 5 สงขลา	3	ตรัง	44	86	130	6	
สสค.ที่ 5 สงขลา	4	นครศรีธรรมราช	88	765	853	15	
สสค.ที่ 5 สงขลา	5	นราธิวาส	70	132	202	7	
สสค.ที่ 5 สงขลา	6	ปัตตานี	25	92	117	5	
สสค.ที่ 5 สงขลา	7	พังงา		20	20	3	
สสค.ที่ 5 สงขลา	8	พัทลุง	106	195	301	9	
สสค.ที่ 5 สงขลา	9	ภูเก็ต	10	20	30	3	
สสค.ที่ 5 สงขลา	10	ยะลา	48	162	210	7	
สสค.ที่ 5 สงขลา	11	ระนอง		319	319	9	
สสค.ที่ 5 สงขลา	12	สงขลา		247	247	7	
สสค.ที่ 5 สงขลา	13	สตูล		100	100	4	
สสค.ที่ 5 สงขลา	14	สุราษฎร์ธานี	30	235	265	7	
<b>รวม สสค.ที่ 5 สงขลา</b>			<b>485</b>	<b>3,072</b>	<b>3,557</b>	<b>100</b>	

สสก.	ลำดับ	จังหวัด	เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2567			
			ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน GAP			เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา มาตรฐาน GAP (คน)
			แปลงใหญ่ (ราย)	แปลงทั่วไป (ราย)	รวม (ราย)	
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	1	กำแพงเพชร	20	114	134	5
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	2	เชียงราย	90	190	280	6
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	3	เชียงใหม่	183	854	1,037	15
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	4	ตาก	39	72	111	5
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	5	นครสวรรค์	9	72	81	4
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	6	น่าน	80	45	125	5
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	7	พะเยา		372	372	9
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	8	พิจิตร	97	29	126	5
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	9	พิษณุโลก	70	141	211	6
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	10	เพชรบูรณ์	47	493	540	12
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	11	แพร่	10	188	198	6
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	12	แม่ฮ่องสอน	147	73	220	6
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	13	ลำปาง	135	255	390	10
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	14	ลำพูน	30	250	280	6
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	15	สุโขทัย	19	103	122	5
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	16	อุดรดิตถ์	22	204	226	6
สสก.ที่ 6 เชียงใหม่	17	อุทัยธานี	50	30	80	4
รวม สสก.ที่ 6 เชียงใหม่			1,048	3,485	4,533	115
รวม สสก. 1 - 6			3,617	11,383	15,000	400

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางที่ 6 เป้าหมายสินค้ารายแปลงโครงการ GAP ปี 2567

แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม  
 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2567  
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ .....

วันที่ดำเนินการ .....

สถานที่ดำเนินการ.....

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเลขโทรศัพท์

ผู้จัดทำรายงาน.....

ตำแหน่ง.....

เบอร์โทร.....



แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม  
 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2567  
 จังหวัด .....

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน	ประเภทแปลง		ที่ตั้งแปลง		ค่าพิกัด		พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.)	ชนิด สินค้า	ระยะเวลาที่ คาดว่าจะเก็บ เกี่ยว
			แปลงใหญ่	แปลงทั่วไป	ตำบล	อำเภอ	X	Y			

ผู้จัดทำรายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....  
 เบอร์โทร.....

แบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น  
 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2567  
 จังหวัด .....

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน	ประเภทแปลง		ที่ตั้งแปลง		ค่าพิกัด		พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.)	ชนิดสินค้า	ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว	ผลการประเมินแปลงเบื้องต้น		ระบุเหตุผลไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น
			แปลงใหญ่	แปลงทั่วไป	ตำบล	อำเภอ	X	Y				ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ผู้จัดทำรายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....  
 เบอร์โทร.....

แบบสรุปผลการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น  
 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2567  
 จังหวัด .....

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชน	ประเภทแปลง		ที่ตั้งแปลง		ค่าพิกัด		พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.)	ชนิดสินค้า	ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว	การจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น	
			แปลงใหญ่	แปลงทั่วไป	ตำบล	อำเภอ	X	Y				การให้ความรู้ (เรื่อง)	การให้วัสดุ (ชนิด/ประเภท/จำนวน)

ผู้จัดทำรายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....  
 เบอร์โทร.....

แผนการดำเนินงาน  
 กิจกรรมขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่ม  
 ตามระบบมาตรฐาน GAP Internal Control System : ICS ปี 2567  
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ .....จังหวัด.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ชื่อกลุ่ม	ที่ตั้งกลุ่ม	จำนวนเกษตรกร (ราย)	ชนิดพืช

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง.....  
 เบอร์โทร.....

